

BÁO CÁO
Về An toàn thực phẩm quý 3 năm 2021

Thực hiện Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Ủy ban nhân dân thị trấn Báo cáo về An toàn thực phẩm quý 3 năm 2021 như sau:

1. Công tác chỉ đạo:

Ủy ban nhân dân thị trấn đã ban hành kế hoạch số 43/UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 về kiểm tra bảo đảm An toàn thực phẩm trong dịp thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Kế hoạch số 57/UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 về kiểm tra bảo đảm An toàn thực phẩm trong dịp Trung thu năm 2021.

Đã thành lập Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Trung thu năm 2021.

2. Kết quả thực hiện:

Ngày 01/7/2021 Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm thị trấn đã kiểm tra 09 cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra các lỗi vi phạm như: Các loại giấy tờ chưa đầy đủ, hết hạn; Vệ sinh bề mặt bàn, mặt sàn nhà và dụng cụ chứa thức ăn chưa đảm bảo.

Sau khi kiểm tra, Đoàn đã tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các chủ cơ sở ký cam kết đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm và tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho người dân, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc về ngộ độc thực phẩm, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo khẩu hiệu 5k khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngày 21/9/2021 Đoàn kiểm tra An toàn thực phẩm thị trấn Ia Kha đã đi kiểm tra 05 cơ sở kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh các cơ sở chấp hành tốt các quy định về các điều kiện trong kinh doanh như: Hàng hóa thực phẩm đặc biệt là Bánh trung thu có xuất xứ, tem nhãn, nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng... thì trong đó còn 03 cơ sở (tạp hóa Tuyên Liêm, tạp hóa Vui, tạp hóa Tín Phát) có vi phạm về hàng đã hết hạn sử dụng và nhập hàng không có nhãn mác như: Bánh tráng không có nhãn mác, bánh ngọt đã hết hạn sử dụng... qua quá trình kiểm tra Đoàn đã nhắc nhở các cơ sở thường xuyên kiểm hàng đã hết hạn sử dụng và không nhập hàng hóa không có nhãn mác để bán nhằm giảm thiểu tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm

và các bệnh truyền qua thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và đặc biệt là trẻ em trong dịp Tết Trung thu, đồng thời tuân thủ quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

Trên đây là Báo cáo về An toàn thực phẩm quý 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị trấn Ia Kha.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy; HĐND-UBND;
- Các ban ngành đoàn thể thị trấn;
- Trạm y tế thị trấn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

